

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัช
เลขที่รับ 1166 / 62
รับวันที่ 2 พค 2562
เวลา 13.00 ชม

ที่ นต. 0405/ 05001

3 พฤษภาคม 2562

เรื่อง สิทธิพิเศษการได้รับทุนการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

หนังสือรับภายใน
กลุ่มบริหารวิชาการ
เลขที่รับ 950 / 62
วันที่รับ 22 พค. 2562
เวลา 13.05 ชม

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตฯ เปิดการเรียนการสอนวิชากฎหมายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 นับเป็นเวลากว่า 45 ปีแล้ว คณะฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ 1) มีความรู้กฎหมายทั้งในภาพรวมและเชิงลึก 2) สามารถใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม 3) มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาข้อเท็จจริง และปัญหาข้อกฎหมาย 4) มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเกื้อกูลและเป็นกัลยาณมิตร 5) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี การใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาต่างประเทศในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย โดยคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตฯ เป็นคณะนิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนนิติศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อาจารย์ประจำในคณะฯ ประกอบไปด้วยศาสตราจารย์ จำนวน 5 ท่าน รองศาสตราจารย์ 6 ท่าน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 ท่าน โดยมีอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก จำนวน 13 ท่าน และวุฒิปริญญาโท 10 ท่าน ทั้งยังมีห้องปฏิบัติการ และศูนย์เรียนรู้และหอสมุดที่ทันสมัย ตอบรับการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวิชาเลือก ได้แก่ 1. กลุ่มวิชาเลือกกฎหมายธุรกิจ นวัตกรรม และการสร้างสรรค์ 2. กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพในกระบวนการยุติธรรม และ 3. กลุ่มวิชาเลือกนักกฎหมายภาครัฐ นอกจากนี้ คณะฯ ยังมุ่งเน้นจัดกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้นำความรู้มาปรับใช้เพื่อเข้าสังคม และมีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพหลังสำเร็จการศึกษา เช่น การว่าความและศาลจำลอง การฝึกปฏิบัติงานทางกฎหมาย ทักษะศึกษาดูงานในองค์กรระดับประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น

หนึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา ๆ มา คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตฯ ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนกฎหมายมาโดยตลอด ซึ่งทางโรงเรียนของท่านได้ให้ความกรุณาส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนกฎหมายด้วยดีมาโดยตลอด ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจถึงการเรียนการสอนวิชากฎหมาย ทราบถึงแนวทางการประกอบวิชาชีพกฎหมาย และสามารถนำความรู้กฎหมายเบื้องต้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านกฎหมายรวม ทั้งเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตฯ กับ โรงเรียนของท่าน คณะฯ จึงขอมอบสิทธิพิเศษทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ทางโรงเรียนพิจารณาและรับรองให้มาสมัครเรียนและมอบตัวเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ในชื่อว่า “ทุนศิษย์รัก” โดยมอบเป็นทุนการศึกษาร้อยละ 50 ของค่าหน่วยกิต จำนวน 1 ทุน

โดยมีเงื่อนไขหรือคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนักเรียนที่โรงเรียนพิจารณาและส่งมอบให้มาสมัครและมอบตัว
2. มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีผลงานกิจกรรมในระหว่างเรียน